

**BỘ Y TẾ
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /K2ĐT-VP

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

V/v thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống COVID-19, đảm bảo
an toàn trường học

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế

Dịch COVID-19 trên thế giới hiện nay đang diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng nhanh chóng về số người mắc, số ca nhập viện, số tử vong và bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trong đó có một số quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam. Trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao. Tuy nhiên, thực tế gần đây cho thấy trong xã hội đang xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, một số nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về phòng dịch.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế triển khai tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh các nội dung về phòng, chống COVID-19 theo chương trình, tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp” do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành năm 2020, đồng thời cập nhật các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Người đứng đầu các cơ sở đào tạo nhân lực y tế chủ động rà soát để không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn COVID-19; thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, an toàn trong các hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của Nhà trường; Chuẩn bị lực lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên để có thể sẵn sàng hỗ trợ hệ thống y tế của địa phương khi cần thiết. Đối với từng cá nhân trong cơ sở đào tạo, cần thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Kính đề nghị các Sở Y tế chuyển tiếp công văn này tới các cơ sở đào tạo nhân lực y tế không trực thuộc Bộ Y tế quản lý nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để báo cáo);
- Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTBXH;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Tác

